



งานวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่	ชื่อเรื่องวิจัย	ผู้ทำวิจัย
๑	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	นางธนพร รุ่งเรือง
๒	การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระไทย	นางชุตินา แก้วศรีงาม
๓	การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒	นางสายหยุด จิตสมบูรณ์
๔	การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕	นางศิริวรรณ คชฤทธิ์
๕	การอ่านค่าประจำหลักของตัวเลข โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒	นางสาวอัจฉรา คุ้มสุวรรณ
๖	การพัฒนาการอ่านและการเขียนแบบแจกลูกสะกิดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะอ่านและการเขียนแบบแจกลูกสะกิดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔	นางสาวยุพาวรรณ หลวงสอาด

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่	ชื่อเรื่องวิจัย	ผู้ทำวิจัย
๑	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิคการคูณแบบอินเดียโดยใช้ตาราง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี	นางสาวกชมน ตลับนาค
๒	การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การบวก การลบ การคูณ และการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	นายโอภาส ประภาสโนบล
๓	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ ที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี	นางภัทนียา ประภาสโนบล
๔	การพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้แบบฝึกทักษะ	นางพิรติพย์ ใจเจริญ
๕	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม	นางอุบล ต้นเจริญ

๖	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๔ โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาพร้อมกับเทคนิคบาร์โมเดล	นางสาวโสภิตา จันทวิสูตร
---	--	-------------------------

### กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่	ชื่อเรื่องวิจัย	ผู้ทำวิจัย
๑	การแก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัฏจักรของสัตว์ ด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับบอร์ดเกม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	นางสาวมัลลณีตา เรืองชัยภูมิ
๒	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุและการใช้ประโยชน์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว๑๒๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒	นางสาวพัชรสิดา ถิรมงคลพิวัชร
๓	การพัฒนาการอ่าน โดยใช้แบบฝึกอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓	นางสาวครองศิริ เพาะพูล
๔	การแก้ไขปัญหาทักษะการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้เกมผ่านเว็บไซต์ Code.org รายวิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒	นายสุทธิมิตร จันทร์ศักดิ์
๕	การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดจำแนกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้บัตรภาพ	นางสาวชญญาภัค กุลชาติ
๖	ผลการใช้สื่อการสอน การค้นหาข้อมูล รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่	นายธนะชัย หงษ์ลอย
๗	การพัฒนาสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นป.๔ เรื่อง ตัวกลางของแสง	นางสาวกฤตพร คุณะศรี

### กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	ชื่อเรื่องวิจัย	ผู้ทำวิจัย
๑	การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗	นายสาโรช ศิริบูรณะ
๒	การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓	นางสาวชลดา เหลืองประเสริฐ
๓	การแก้พฤติกรรมเด็กไม่นิ่งด้วยกิจกรรมศิลปะ	นายณัฐวุฒิ สุวรรณ

๔	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ โดยใช้กรณีตัวอย่างโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่	นางสาวธัญชนก ขามคม
---	--	--------------------

### กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่	ชื่อเรื่องวิจัย	ผู้ทำวิจัย
๑	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕	นายณัฐวัฒน์ สุขแจ่ม
๒	การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เนรมิต...ชีวิตปลอดภัย	นายจักรพงษ์ เอกวัฒน์

### กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ที่	ชื่อเรื่องวิจัย	ผู้ทำวิจัย
๑	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วาดภาพระบายสีน้ำ โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔	นายเชาว์ มีคุณ
๒	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการประดิษฐ์ทำทางประกอบเพลง ใกล้เคียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	นางสาวกรนิษา มีรัตน์

### กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ที่	ชื่อเรื่องวิจัย	ผู้ทำวิจัย
๑	ผลการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ด้วยการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ	นางปริยากร อภิพัฒน์พรชัย
๒	การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในการส่งเสริมการแก้ปัญหาการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	นางนงพรรณ วิหารพรหม
๓	การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	นายอัครพนธ์ วงษ์เทียน

## กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ที่	ชื่อเรื่องวิจัย	ผู้ทำวิจัย
๑	การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.๕/๒ และ ป.๕/๓	นางสาวเพราพรรณ บุญเพิ่ม
๒	การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีน โดยใช้บัตรภาพคำศัพท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑	นางสาวอาภาพร เบบาง

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗